

Hội thi “Học sinh giỏi cấp Huyện”

Năm học 2022 - 2023

Nhằm nâng cao mục tiêu đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi (HSG) tại các trường học.

Với mục tiêu và ý nghĩa nhân văn đó, ngày 24/12/2022 trường THCS Phú Cường đã tham gia hội thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện tại điểm trường THCS Tràm Chim, với sự tham gia của 20 bạn học sinh ở 9 bộ môn khác nhau.



Những năm qua tập thể ban giám hiệu nhà trường và toàn thể cán bộ giáo viên trường THCS Phú Cường luôn quan tâm, sát sao, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động thi đua, rèn luyện nâng cao chất lượng giáo dục của con em học sinh tại đơn vị.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã định hướng, phân loại, tổ chức tuyển chọn đội ngũ HSG ở các môn học thông qua kỳ thi cấp trường. Những học sinh được chọn vào đội tuyển ở các môn bên cạnh công tác ôn luyện sẽ liên tục được khảo sát, đánh giá chất lượng và tiếp

tục sàng lọc ở những giai đoạn tiếp theo. Theo lãnh đạo nhà trường, tùy đặc trưng từng môn học mà có những yêu cầu khác nhau trong việc chọn HSG. Tuy nhiên việc tuyển chọn sẽ tập trung vào một số yếu tố như: Phải yêu thích môn học mà mình theo đuổi; tư duy tốt, chuyên cần trong học tập và ý thức tự giác, cần cù, ham học hỏi của học sinh.

Trong quá trình giảng dạy, qua kiểm tra, đánh giá hoặc những bài thảo luận ở trên lớp, giáo viên sẽ đánh giá được những học sinh nào có năng lực sáng tạo nổi trội để theo sát, bồi dưỡng các em. Do trong lớp các em phải học nhiều môn, nên giáo viên phụ trách đội tuyển phải hướng dẫn động viên, khuyến khích, bố trí thời gian một cách khoa học và đầu tư công sức học tập cho bộ môn của mình sao cho đạt hiệu quả nhất.



Đến với cuộc thi, tập thể học sinh trường THCS Phú Cường luôn được động viên, nhắc nhở rằng, đó không phải là mục tiêu cuối cho sự học của các em học sinh, mà nó chỉ là một trải nghiệm để các em học hỏi, chiến thắng những giới hạn của bản thân, chuẩn bị cho những cuộc thi trong tương lai. Thông qua đó các bạn học sinh sẽ có động lực để cải thiện bản thân và tiếp tục cố gắng trong con đường học tập của chính bản thân mình.